

### 3 THỦ TỤC QUAN TRỌNG

## ĐỐI VỚI TRẺ SƠ SINH PHẢI HOÀN TẤT MÀ CÁC GIA ĐÌNH LÀ ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CẦN LƯU Ý

Trẻ sau khi sinh ra bởi gia đình có yếu tố ngoại quốc, hãy thực hiện các thủ tục quan trọng được liệt kê dưới đây.

A: Đối với hộ gia đình có cả bố và mẹ đều mang quốc tịch nước ngoài, thực hiện các thủ tục đăng ký 1, 2, 3.

B: Đối với hộ gia đình có 1 trong 2 bố hoặc mẹ mang quốc tịch Nhật Bản, trẻ có thể lấy quốc tịch Nhật Bản.

Trường hợp chỉ lấy quốc tịch Nhật Bản, thực hiện thủ tục đăng ký 1.

Trường hợp lấy quốc tịch Nhật Bản và quốc tịch nước ngoài, thực hiện thủ tục đăng ký 1 và 3.



#### 1. Đăng ký giấy khai sinh (nộp đơn tại cơ quan hành chính nơi sinh sống tại Nhật)

Hãy nộp đơn đăng ký giấy khai sinh tại cơ quan hành chính địa phương nơi sinh sống trong vòng 14 ngày kể từ ngày trẻ được sinh ra.

\* Thông tin chi tiết về giấy tờ/ thủ tục, vui lòng hỏi – đáp tại cơ quan hành chính địa phương.

\* Trường hợp không đăng ký giấy khai sinh tới cơ quan hành chính tại Nhật Bản:

- Sẽ không thể đăng ký cư trú tại Nhật
- Sẽ không được cấp thẻ bảo hiểm y tế
- Sẽ không thể đăng ký tư cách lưu trú tại Nhật



#### 2. Tư cách lưu trú (nộp đăng ký tới Cục quản lý lưu trú, xuất nhập cảnh)

Hãy chuẩn bị những giấy tờ cần thiết để nộp đơn đăng ký tư cách lưu trú trong vòng 30 ngày kể từ sau ngày trẻ được sinh ra.

Thông tin chi tiết về những giấy tờ cần thiết, tư cách lưu trú tương thích của trẻ (tùy thuộc vào tư cách lưu trú của cha, mẹ, v.v...) vui lòng liên hệ tới “Trung tâm tư vấn tổng hợp về tư cách lưu trú dành cho người nước ngoài” của Cục quản lý cư trú, xuất nhập cảnh để nhận được tư vấn.

Trung tâm tư vấn tổng hợp về tư cách lưu trú dành cho người nước ngoài

Điện thoại: 0 5 7 0 – 0 1 3 9 0 4

Giờ làm việc : từ 8:30 đến 17:15 ngày thường, có hỗ trợ đa ngôn ngữ.

\* Trường hợp không đăng ký tư cách lưu trú sẽ thế nào?

Sẽ trở thành đối tượng cư trú bất hợp pháp nếu quá 30 ngày phát sinh lý do cần phải đăng ký tư cách lưu trú (ngày trẻ được sinh ra).

Xin lưu ý, trường hợp có ý định cư trú tại Nhật hơn 60 ngày, cần phải nộp đơn đăng ký xin tư cách lưu trú tới Cục quản lý lưu trú, xuất nhập cảnh trong vòng 30 ngày kể từ sau ngày trẻ được sinh ra.

#### 3. Đăng ký thông tin tới Đại sứ quán/ lãnh sự quán

Giấy khai sinh và hộ chiếu sẽ được cấp tại đại sứ quán/ lãnh sự quán (của quốc gia mà trẻ có quốc tịch của quốc gia đó) Nhật Bản.

\* Về thủ tục đăng ký thông tin tại mỗi Đại sứ quán là khác nhau, vui lòng liên hệ để hỏi - đáp

\* Trường hợp cả bố và mẹ của trẻ đều là người có quốc tịch nước ngoài nếu không làm thủ tục đăng ký thông tin cho trẻ, chính quyền của quốc gia mà trẻ có quốc tịch đó sẽ không nắm bắt được thông tin về trẻ. Theo đó, việc phát hành những giấy tờ quan trọng như hộ chiếu, giấy khai sinh, giấy chứng nhận quốc tịch phục vụ cho việc đi du lịch, kết hôn, tìm việc sẽ trở nên khó khăn.

